

Gold Futures: เปลี่ยนกลับมาเล่น Short

Short GFM16 ทำกำไรที่ \$1,290-1,293/Oz ตัดขาดทุน \$1,310/Oz

แนวโน้มคืนนี้ เริ่มกลับมา Short คาดว่าจะพักจากดอลลาร์แข็ง

ราคาทองคำโลกคืนนี้มีแนวโน้มพักตัวลงจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากปรับขึ้นในตลาดเอเชียและถูกแรงขายกดดันแถว \$1,315/Oz ที่เป็นแนวต้านของเราในช่วงบ่าย ทำให้การปรับขึ้นของราคาส่อแววขาดความต่อเนื่อง และด้วยความที่ดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาแข็งค่าขึ้นขณะที่ ราคาทองคำเองก็ฟื้นธรรมชาติด้วยการขึ้นตาม Dollar Index มาร่วม 2 สัปดาห์ และอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะพักตัวลงตามกรอบแนวต้านเดิม \$1,300/Oz +/- เราจึงคาดว่าปัจจัยลบตามหลักความเสมอภาคของค่าเงินจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น

ส่วนการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯคืนนี้ (19.30 น.) ตลาดคาด ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ 270,000 คน แยกกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 264,000 คน คาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ที่ 2.2% จากงวดก่อนที่ 2.1% ส่วนดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดเฟีย คาด 0.0 จุด ดีขึ้นจากงวดก่อนที่ -1.8 จุด ด้วยความที่ตลาดคาดตัวเลขส่วนใหญ่ ออกมาดี ทำให้ผลกระทบที่เกิดกับราคาทองคำคืนนี้มีโอกาสออกมาเป็นลบมากกว่าบวก

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ **Trading Short** ทำกำไรที่กรอบ \$1,290-1,293/Oz ตัดขาดทุน \$1,310/Oz โดยในภาพทางเทคนิครายชั่วโมง มีจุดเปลี่ยนที่ \$1,303/Oz หากหลุดลงมาจะเกิดสัญญาณขายเร็วหา \$1,290/Oz



Oil Futures: มองลงแต่ Downside จำกัด ปล่อยสถานะว่างไปก่อน

ปล่อยสถานะว่างเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจน

ราคา Brent ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจาก (1) บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นลบ (2) Dollar Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (3) อุปทานในสหรัฐฯที่เริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง (4) ภาพทางเทคนิคที่ถูกกดดันจากสัญญาณ Dead Cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วัน

สำหรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวคืนนี้ ในช่วงแรกอาจมีฟื้นกลับ แต่ยังเป็นแค่ Technical Rebound จากภาวะขายมากเกินไปในภาพรายชั่วโมง แล้วพลิกกลับมาอ่อนตัวลงต่อ เพราะภาพรายวันยังไม่สามารถหักล้างรูปแบบการอ่อนตัวลงตามสัญญาณ Dead Cross ที่เกิดขึ้นได้

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนยังมองเป็นโอกาส Short BRM16 เพื่อรับการพักตัวของราคาหา \$47.0-47.5/บาร์เรล



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่าการใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำหรือกระทำการหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน